

Kiến Xương

Kinh tế tăng trưởng khá

Sau hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, mặc dù gặp nhiều khó khăn song Kiến Xương vẫn đạt được kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực, trong đó kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá.



Hoạt động sản xuất trong làng nghề ở Kiến Xương luôn ổn định.

Giá trị sản xuất của huyện tăng bình quân 9,6%/năm; trong đó, sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng bình quân 2,1%/năm, công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 15,5%/năm, dịch

vụ tăng bình quân 9,3%/năm. Trong sản xuất nông nghiệp, Kiến Xương duy trì gieo trồng hàng năm trên 29.000ha, trong đó diện tích cây màu 6.500ha. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ có nhiều tiến

bộ, phương thức sản xuất đã và đang đi vào chiều sâu, có nhiều mô hình hiệu quả. Diện tích cây màu, cây vụ đông được mở rộng, các cây trồng có giá trị kinh tế cao như khoai tây, bí, rau xuất khẩu các loại phát

triển mạnh. Toàn huyện có 24 xã, thị trấn có vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm với tổng diện tích gần 1.300ha, tăng 623ha so với năm 2015. Đã hình thành các hình thức liên kết để tích tụ ruộng đất với quy mô lớn để sản xuất nông nghiệp. Đến nay, toàn huyện tích tụ được trên 250ha với quy mô từ 2ha trở lên để sản xuất nông nghiệp, tăng 130ha so với năm 2015, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong chăn nuôi, Kiến Xương tiếp tục nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm, quy mô phát triển theo hướng trang trại. Huyện mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản lên 1.170ha, tăng 420ha so với năm 2015. Ngoài ra, Kiến Xương còn hình thành các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại các xã duyên giang với diện tích gần 200ha, duy trì gần 160 tàu thuyền, sản lượng đánh bắt đạt trên 1.500 tấn/năm.

Trong xây dựng nông thôn mới, các cấp, các ngành ở Kiến Xương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động và tổ chức lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Từ năm 2015 đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn được nâng cấp làm thay đổi cảnh quan, môi trường, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Đến tháng 8/2018, bình quân các xã trong huyện đạt 17,5 tiêu chí/xã, toàn

huyện có 28/35 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Theo kết quả tự đánh giá, Kiến Xương đạt 5/9 tiêu chí của huyện nông thôn mới.

Trong phát triển công nghiệp, mặc dù còn nhiều khó khăn song Kiến Xương đã tập trung quy hoạch xây dựng được 7 cụm công nghiệp (CCN), tăng 4 CCN so với trước Đại hội. Trong đó, CCN Vũ Ninh đã được xây dựng được 7 cụm công nghiệp (CCN), tăng 4 CCN so với trước Đại hội. Trong đó, CCN Vũ Quý được mở rộng từ 9,9ha lên 70ha, 3 CCN Vũ Ninh, Vũ Quý, Thanh Tân đã có các dự án triển khai sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, huyện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nên đã thu hút được một số nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng vào CCN. Hiện tại, Kiến Xương đang hoàn thiện thủ tục phân khu cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Đô, Công ty Cổ phần Giang Sơn Thái Bình và một số nhà đầu tư khác vào xây dựng hạ tầng CCN. Dự kiến, thời gian tới huyện sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn về địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Kiến Xương còn không ít tồn tại, hạn chế: lĩnh vực sản xuất nông nghiệp vẫn còn tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, sản phẩm nông nghiệp chưa có giá trị kinh tế cao trên thị trường, liên kết sản xuất còn yếu, khả năng cạnh tranh thấp, chưa bền vững; đặc biệt, vẫn chưa tận dụng được thuận lợi mà cơ chế thị trường mang lại, chưa

khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương cũng như việc gắn kết giữa sản xuất với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới triển khai thực hiện còn thiếu chủ động, sáng tạo, thiếu quyết liệt ở cả cấp huyện và cấp xã; công tác tuyên truyền, vận động chưa mang lại hiệu quả cao nên việc huy động các nguồn lực còn hạn chế, còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của cấp trên; lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển chưa mạnh, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất trong các CCN còn hạn chế.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở ở Kiến Xương sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, tập trung khai thác mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Huyện phấn đấu đến năm 2020 tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 8,7%/năm, trong đó sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 3%/năm, công nghiệp, xây dựng tăng 12,59%/năm, dịch vụ tăng 8,79%/năm.

THU THỦY

THÀNH PHỐ Hỗ trợ nhà ở cho người có công

Năm 2018, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND các phường, xã tổ chức rà soát, xác định lại 916 nhà ở có tên trong danh sách được UBND tỉnh phê duyệt. Đã có 150 nhà được hỗ trợ kinh phí, 537 nhà chưa được hỗ trợ kinh phí; trong đó 285 hộ đã bỏ kinh phí để xây dựng, 252 hộ chưa xây dựng. Đến ngày 31/8/2018, 213 hộ được UBND tỉnh phê duyệt danh sách, với 175 hộ xây nhà mới, 38 hộ sửa chữa, số tiền 7,76 tỷ đồng. Đến ngày 30/9/2018, đã tiếp nhận 283 hồ sơ của 17/19 phường, xã đề nghị xây mới, sửa chữa hoặc gia đình đã tự bỏ kinh phí để xây dựng mới, sửa chữa nhà ở.

Thời gian tới, UBND thành phố tập trung đơn đốc các địa phương hoàn thành việc giải ngân cho các hộ gia đình đã được cấp kinh phí; hướng dẫn các hộ đã tự bỏ kinh phí để xây dựng nhưng chưa được hỗ trợ lập hồ sơ để nghị; tăng cường tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn chính sách về nhà ở ngay tại cơ sở...

Giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 3.887 tỷ đồng

9 tháng đầu năm 2018, giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 3.887 tỷ đồng, bằng 73,35% kế hoạch, tăng 18,15% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng giá trị khối lượng thực hiện các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách thành phố và vốn đầu tư phát triển của tỉnh được phân cấp ước đạt trên 115 tỷ đồng; đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán công trình trong điểm, các dự án xây dựng hạ tầng đô thị, khu dân cư để quản lý, khai thác, vận hành, phát huy hiệu quả đầu tư như Đền thờ Bác Hồ, đường vành đai phía Nam giai đoạn 2, cầu vượt sông Trà Lý, dự án thoát nước ODA, các công trình vỉa hè, cây xanh, thoát nước, điện chiếu sáng...

Ngoài ra, thành phố đang tập trung triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án, công trình bảo đảm tiến độ; tiếp tục cải tạo, sửa chữa, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Xử phạt trên 2,1 tỷ đồng vi phạm hành chính về đất đai, bảo vệ môi trường



Hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH May Nien Hsing, thành phố Thái Bình.

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, môi trường tại các huyện, thành phố, các tổ chức, cơ sở, hộ gia đình, cá nhân. 9 tháng đầu năm, Thanh tra Sở đã tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường của 69 tổ chức; đang triển khai kiểm tra 44 tổ chức sử dụng đất chậm tiến độ. Đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền 46 trường hợp, số tiền trên 700 triệu đồng; trong đó 26 trường hợp về đất đai, 20 trường hợp về bảo vệ môi trường; trình Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường 6 trường hợp với số tiền trên 1,4 tỷ đồng. Phối hợp tổ chức niêm phong máy móc, thiết bị nấu, giặt, tẩy, nhuộm của 10 doanh nghiệp, hộ gia đình vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, bị áp dụng hình thức đình chỉ hoạt động.

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các dự án chuyên mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp; đất xây dựng các khu đô thị, khu dân cư nông thôn; việc xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề...

MINH NGUYỆT

Dự án phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn (RNM) tỉnh Thái Bình do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ được đánh giá có ý nghĩa rất lớn với tỉnh ta trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo được vành đai RNM vững chắc bảo vệ khoảng 54km để biển dọc hai huyện Tiền Hải, Thái Thụy.

Với mục tiêu phục hồi, trồng mới và quản lý bền vững hệ sinh thái RNM ven biển tỉnh Thái Bình, nâng cao nhận thức, năng lực về phục hồi, bảo vệ và phát triển bền vững RNM, bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện sinh kế cho người dân địa phương, dự án phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái RNM tỉnh Thái Bình do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Hiệp định hợp tác lâm nghiệp ASEAN - Hàn Quốc (AFOCo) được thực hiện từ năm 2015 đến năm 2024 tại 4 xã: Thụy Xuân, Thụy Hải (Thái Thụy), Đông Hoàng, Đông Long (Tiền Hải). Tổng kinh phí thực hiện dự án trên 2 triệu USD, trong đó tài trợ của Chính phủ Hàn Quốc là 1,9

Phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn



Trồng rừng ngập mặn tại xã Thụy Xuân (Thái Thụy).

triệu USD; vốn đối ứng của Việt Nam là 150.000 USD. Dự án gồm 2 hợp phần:

hợp phần 1 được thực hiện trong 3 năm đầu (2016 - 2018), trồng mới 80ha,

trồng bổ sung 80ha, bảo vệ 960ha rừng bao gồm rừng được trồng mới, trồng

bổ sung và diện tích rừng hiện có; hợp phần 2 thực hiện từ năm 2019 đến năm 2024, tập trung đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực và truyền thông. Ông Lưu Tiến Đạt, điều phối viên Ban Quản lý dự án tại Việt Nam cho biết: Đây là dự án duy nhất của AFOCo về RNM hiện đang tài trợ cho 10 nước ASEAN, do vậy là một cơ hội tốt để giới thiệu mô hình trồng RNM thành công cho tất cả các nước thành viên AFOCo, đồng thời quảng bá hình ảnh, thu hút khách du lịch, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Tại Thái Bình, đến nay đã trồng mới được 60ha, trồng bổ sung 60ha đồng thời bảo vệ diện tích rừng đã trồng và 800ha rừng hiện có, bảo đảm tiến độ đề ra. Qua kiểm tra, toàn bộ diện tích trồng mới cây phát triển tốt, đạt yêu cầu.

Ông Nguyễn Trọng Phà, tổ trưởng tổ hợp tác xã Thụy Xuân cho biết: Để dự án được triển khai hiệu quả tại địa phương, xã Thụy Xuân đã tích cực tuyên truyền đến người dân về hiệu quả của rừng, công tác bảo vệ tài nguyên rừng; tổ chức các lớp tập

huấn về quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu; xây dựng các bài viết phát trên hệ thống truyền thanh xã... nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về lợi ích của rừng. Thông qua công tác tuyên truyền, người dân hiểu được hiệu quả của việc trồng rừng, chung tay bảo vệ, phát triển rừng, nhờ đó các hoạt động của dự án được triển khai tích cực, hiệu quả. Tầng độ che phủ rừng không chỉ giúp ứng phó với biến đổi khí hậu mà còn làm phong phú sinh vật vùng ngập mặn, tạo được thu nhập ngắn hạn và dài hạn cho người dân địa phương. Quá trình triển khai dự án cũng đã xây dựng được một số quy ước cho công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Để tiếp tục duy trì tính hiệu quả, bền vững của dự án, cần tiếp tục đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, đơn vị thực hiện và người dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là dân cư vùng dự án thấy được lợi ích trước mắt và lâu dài của việc trồng rừng, từ đó tích cực chung tay bảo vệ rừng.

LƯU NGÀN

ĐIỆP NÔNG

Phát triển sản xuất gắn với nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Những năm qua, xã ĐIỆP NÔNG (Hưng Hà) luôn chú trọng lãnh đạo, vận động nhân dân tích cực thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, phát triển kinh tế gắn với việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới (NTM).

Tháng 11/2014, ĐIỆP NÔNG về đích NTM. Đạt chuẩn NTM, Đảng bộ và nhân dân trong xã rất phấn khởi song cũng nhận rõ trách nhiệm của mình trong việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh và huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết số

05 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn xã. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, công chức phụ trách từng tiêu chí, từng tiểu mục của tiêu chí, thường xuyên rà soát, kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo thực hiện, tham mưu cho Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng NTM xã. Xác định phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, xã chỉ đạo HTX SXKD DVNN đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực sự là "bà đỡ" của nông dân. Từ tháng 6/2015, việc thực hiện các vùng sản xuất theo quy

hoạch ở địa phương đã mang lại hiệu quả tốt. Toàn xã hiện có 2 vùng chăn nuôi tập trung theo quy hoạch, trong đó có 3 hộ chăn nuôi quy mô lớn. Ngoài ra, xã có 3 vùng sản xuất chuyên màu, 4 vùng cây 2 vụ lúa và 1 vụ cây màu vụ đông. Ngoài bãi còn có 2 vùng chuyên sản xuất nhiều loại giống cây màu và liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Hàng năm, trung bình địa phương ký hợp đồng với 3 - 5 doanh nghiệp bao tiêu nông sản. Từ năm 2015 đến năm 2017, doanh nghiệp được ký kết đã bao tiêu được khoảng 6.000 tấn nông sản.

Để phát triển kinh tế, ĐIỆP NÔNG đã đưa các giống cây trồng mới có hiệu quả kinh tế cao vào gieo trồng khảo nghiệm. Điển hình như vụ đông xuân năm 2016 xã chỉ đạo nông dân chuyển đổi 0,8ha diện tích cây lúa kém hiệu quả sang gieo trồng khảo nghiệm cải bó xôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 2 lần so với cây lúa. Cũng từ năm 2016 đến nay, ĐIỆP NÔNG thực hiện tích tụ ruộng đất và đẩy mạnh kinh tế nông nghiệp mang lại hiệu quả cao. Năm 2016, xã đã thực hiện tích tụ cho 2 doanh nghiệp thuê 50ha đất của thôn Việt Yên, thôn Ngũ Đông

và thôn Ngũ Đoài để trồng ngô ngọt. Năm 2017, anh Trần Văn Tuệ, thôn Ngũ Đoài thuê 8ha của các hộ dân thôn Việt Yên 1, thôn Ngũ Đoài để cấy lúa nếp cái hoa vàng và trồng các loại cây được lợi. Ông Trần Minh Chiêu, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã chia sẻ: Thời gian qua gia đình cũng đã tích tụ diện tích đất trồng rau màu vụ đông và vụ xuân với diện tích 25 mẫu. Sản phẩm được bao tiêu và mang lại giá trị cao đồng thời tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động. Với những hoạt động hiệu quả, trong 3 năm (2016 - 2018), thu nhập từ nông nghiệp của ĐIỆP NÔNG đạt trên 608 tỷ đồng, chiếm 46,63% cơ cấu kinh tế.

Ông Trần Duy Mạc, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Trong những năm tới, địa phương tiếp tục thực hiện chủ trương của tỉnh, huyện về phối hợp thực hiện các dự án, mô hình cho doanh nghiệp thuê đất để sản xuất nông nghiệp hàng

hóa tập trung. Xã đã hợp, triển khai tới nhân dân ở 11 thôn, đã có 70 - 75% số người có ruộng và tham gia dự hợp với doanh nghiệp cho doanh nghiệp thuê 60 - 70ha để trồng cây được lợi xuất khẩu. Ngoài ra, xã tập trung chỉ đạo sản xuất theo

vùng với những diện tích khác. Địa phương cũng xác định vùng trồng cây màu vụ đông chủ lực là ngô ngọt, đậu tương rau, cải bó xôi và tiếp tục ký hợp đồng với doanh nghiệp liên kết bao tiêu sản phẩm. Tiếp tục bổ sung quy hoạch chăn nuôi

tập trung để phát triển chăn nuôi tổng hợp quy mô lớn, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

MAI THỦY



Vùng tích tụ ruộng đất sản xuất rau màu tại xã ĐIỆP NÔNG.